



ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยปลาตุก

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา ประตู หน้าต่าง ช่องลม ทาสี บันได อาคารประกอบ  
งานหลังคา

ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยปลาตุก โดยได้รับมอบอำนาจจากจากเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้น  
พื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2526 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคาร งานหลังคา ประตู หน้าต่าง ช่องลม  
ทาสี บันได อาคารประกอบ งานหลังคา วงเงินงบประมาณ 747,000 บาท

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 697,000 บาท ( หกแสนเก้าหมื่น  
เจ็ดพันบาทถ้วน )

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศ  
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้รับเอกสารสอบราคาจ้างไปดูสถานที่ด้วยตนเอง โดยถือว่าได้ทราบสถานที่  
ก่อสร้าง ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความ  
รับผิดชอบต่อโรงเรียนบ้านห้วยปลาตุก มิได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2558 เว้น  
วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยปลาตุก และกำหนดเปิดซองสอบราคา  
ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านห้วยปลาตุก

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยปลาตุก ในวันที่ 12 มีนาคม 2558  
ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2558 เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามดูรายละเอียด  
ได้ที่เว็บไซต์ [www.utdone.net](http://www.utdone.net) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ [www.obec.go.th](http://www.obec.go.th) หรือสอบถามทาง  
โทรศัพท์หมายเลข 055 - 430022 โทรศัพท์มือถือ 081 - 8865440 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ โรงเรียนจะดำเนินการเชิญผู้ชนะการสอบราคาจ้างมาทำสัญญาภายใน 3 วันทำการ หลังจาก  
ประกาศผลการสอบราคาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย หทัยทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาตุก